

tổng thanh toán nợ Trung ương thành lập theo Quyết định số 88/CT ngày 30/03/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), như sau:

1- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban.

2- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban.

3- Đồng chí Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

4- Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên.

5- Đồng chí Trần Quốc Trường, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Ủy viên.

6- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

7- Đồng chí Hoàng Ngọc Nhất, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

8- Mời đại diện lãnh đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tham gia thành viên của Ban Chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thành viên nêu trong Quyết định số 88/CT ngày 30/03/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

**Điều 3.** Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

PHAN VĂN KHÁI

## CÁC BỘ

### LIÊN TỊCH

#### TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**THÔNG TƯ liên tịch số 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 13/06/1998 hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 36/TTLB ngày 23/06/1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp.**

Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/TTLB ngày 23/06/1997 hướng dẫn định mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp; trong đó đã quy định nội dung chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi nhưng chưa quy định về mức chi cụ thể. Để có cơ sở thực hiện, liên Bộ ban hành bổ sung mức chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi như sau:

#### 1. Đối với các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra: 30.000 đồng/người/ngày.

- Đoàn viên đoàn thanh tra, kiểm tra: 25.000 đồng/người/ngày.

- Chi cho các thanh tra viên độc lập: 25.000 đồng/người/ngày.

#### 2. Đối với các kỳ thi do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức:

- Thi tốt nghiệp tiểu học được tính chi phí bằng 60% mức chi nêu trên.

- Thi tốt nghiệp trung học cơ sở và bổ túc văn

hóa trung học cơ sở, thi tuyển vào các lớp đầu cấp, thi học sinh giỏi cấp quận, huyện và cấp tỉnh, thành phố được tính chi phí bằng 80% mức chi nêu trên.

Các quy định khác vẫn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36-TTLB ngày 23/06/1997./.

KT. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  
*Thứ trưởng*

**TRẦN CHÍ ĐÁO**

KT. Bộ trưởng Bộ Tài chính  
*Thứ trưởng*

**NGUYỄN THỊ KIM NGÂN**

**BỘ Y TẾ - BAN TỔ CHỨC -  
CÁN BỘ CHÍNH PHỦ**

**THÔNG TƯ liên tịch số 02/1998/  
TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/06/1998  
hướng dẫn thực hiện Nghị định  
số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998  
của Chính phủ quy định về hệ thống  
tổ chức y tế địa phương.**

Ngày 3 tháng 1 năm 1998 Chính phủ ban hành Nghị định số 01/1998/NĐ-CP quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương. Để thi hành Nghị định này, liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau:

**A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ  
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ Y TẾ**

**I. CHỨC NĂNG CỦA SỞ Y TẾ**

Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn; quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác y tế; quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Sở y tế chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

**II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHỦ YẾU  
CỦA SỞ Y TẾ**

1- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt;

2- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những quy định về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào các quy định chung của Nhà nước và Bộ Y tế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đó trên địa bàn toàn tỉnh;

3- Quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí theo quy định của cơ quan tài chính nhà nước;

4- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành;

5- Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước;

6- Quản lý và sử dụng có hiệu quả những cơ sở